

Số: 341/TB-SGDĐT

Đắk Nông, ngày 25 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
tại giao ban Văn phòng Sở ngày 23/3/2015 về việc chấm sáng kiến kinh nghiệm,
nghiên cứu khoa học sư phạm cấp tỉnh năm học 2014-2015

Ngày 23/3/2015, tại cuộc họp giao ban văn phòng Sở, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở về các đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2014-2015. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Đối với các cá nhân tham gia viết tài liệu giáo dục địa phương giảng dạy trong các nhà trường:

Những giáo viên hoặc cán bộ quản lý có tên trong Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương giảng dạy trong các trường trung học của tỉnh; Quyết định số 1417/QĐ-SGDĐT ngày 30/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập tổ giúp việc Hội đồng biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương giảng dạy trong các trường trung học của tỉnh Đắk Nông. Những tài liệu này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Những tài liệu này được Hội đồng chấm SKKN, NCKHSPƯD cấp tỉnh ngành giáo dục xét công nhận loại A với điều kiện:

Những cá nhân trên trên có tham gia đề tài chấm SKKN, NCKHSPƯD năm học 2014-2015, hoàn thiện tài liệu của mình đúng với bố cục của 1 SKKN hoặc 1 NCKHSPƯD gửi về Sở để Hội đồng xét công nhận xếp loại theo đúng trình tự yêu cầu của qui trình chấm SKKN, NCKHSPƯD cấp tỉnh.

Những trường học còn lại nếu chưa làm sẽ hoàn thiện chấm công nhận vào năm học 2015-2016.

2. Đối với các cá nhân lấy đề tài Thạc sỹ hoặc bài báo của mình đăng trên các tạp chí làm SKKN, NCKHSPƯD (gọi tắt là đề tài):

Nhằm tạo điều kiện công nhận những đề tài trên là những SKKN, NCKHSPƯD năm học 2014-2015, Giám đốc Sở yêu cầu:

Những cá nhân này hoàn thiện lại các đề tài của mình theo đúng bố cục của 1 SKKN hoặc 1 NCKHSPƯD có số trang từ 10-30 trang gửi về Sở để xét công nhận; chỉ tham gia một lần duy nhất (áp dụng đối với những cá nhân có tên tham gia đề tài trong đợt này, những cá nhân không tham nộp trong đợt này sẽ chuyển sang năm học 2015-2016).

Lưu ý: chỉ chấp nhận những bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín theo tiêu chuẩn ISSN (International Standard Serial Number)-Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ.

3. Đối với các cá nhân thuộc các phòng chuyên môn chức năng Sở trong tổ biên soạn và tham các Kế hoạch hoặc các Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc HĐND tỉnh thông qua:

Những cá nhân này được công nhận đã có SKKN cấp cơ sở trong năm đó.

III. Đối với Văn phòng Sở:

Tham mưu Giám đốc thành lập tổ thư ký sắp xếp các đề tài của các cấp học theo từng phân môn, chủng loại, đề xuất giám khảo và phối hợp với phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo cơ cấu giám khảo trình giám đốc ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN, NCKHSPƯD năm học 2014-2015 vào tháng 4 năm 2015.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng thông báo đến từng cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục để biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị ngành giáo dục;
- Lưu VP, TĐ-KT.

**TL.GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thạch